

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (22 ก.พ.59)</p>	<p>ถวายพระพรในหลวง -เสนอภาพข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์พระ บารมีปกเกล้า (22 ก.พ.59)</p>	<p>พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข -เสนอบทความ ดร.สุทิน ลิ้มปิยะชาติ กล่าวถึงพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกตัวอย่างโครงการของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โครงการราชประชาสมาสัย 50 ปี โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการฟื้นฟูสุขภาพประชาชน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี</p>
<p>มติชน บ้านเมือง ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ เดอะเนชั่น ศูนย์ ข่าวแปซิฟิก ผู้จัดการ ออนไลน์(20ก.พ.59)</p> <p>มติชน (21 ก.พ.59)</p>	<p>บอร์ด สสส. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสสส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สสส. ครั้งที่ 2/2559 ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และอดีตผอ.รพ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของ จ.ขอนแก่น จนเป็นต้นแบบการจัดการอุบัติเหตุทางถนนของทั่วประเทศ ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ 2</p> <p>ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อีก 6 คน ได้แก่ 1.นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 2.นางสุวรรณีย์ คำมั่น อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาชุมชน 3.นายวิเชษฐ พิชัยรัตน์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสื่อมวลชน 4.รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก อาจารย์หลักสูตรวิศวะกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการกีฬา 5.นายสรรพลสิทธิ์ คุมประพันธ์ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปวัฒนธรรม และ 6.นายสัมพันธ์ ศิลปะนาฏ รองประธานผู้จัดการ บริษัท เอชจีเอชที (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป</p> <p>พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ได้ลงนามแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ สสส. 15 ฉบับ และรายงานไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. รับทราบ เพื่อให้ คตร. พิจารณายกเลิกมาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. คาดว่าในสัปดาห์หน้า หากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ จะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. จะกลับเป็นปกติ ไม่ต้องนำเสนอ คตร. พิจารณาก่อนอนุมัติงบฯ อีกต่อไป และได้มอบให้ ดร.สุปริดา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ไปหารือร่วมกับกรมสรรพากร กรณีเรียกเก็บภาษีอากรจากการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ 4,184 โครงการในปัจจุบัน</p> <p>ที่ประชุมยังได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานกองทุน สสส. ประจำปีงบประมาณ 2558 พบว่า มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ 4.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คณะกรรมการประเมินผลฯ จึงเสนอให้ สสส. หาแนวทางสื่อสารกระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคม นอกจากนั้น ควรขยายผลงานหรือนวัตกรรมที่สำคัญของ สสส. ไปสู่หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาสุขภาพเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ชสช.) กล่าวว่า รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน ถือว่าน่าพอใจ เพราะกระบวนการสรรหาไม่ปรากฏสัญญาณแทรกแซงจากฝ่ายใดๆ และหากนายฯ มีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. จะเป็นเรื่องดีมาก ส่วนการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แก้ปัญหาเรื่องการเรียกเก็บภาษีอากร สสส.และกรมสรรพากรยังไม่ได้คุยกัน อย่างไรก็ตาม มองว่าเรื่องการเรียกเก็บภาษีเป็นเรื่องที่พ่วงมากับมาตรการล็อกการใช้งบประมาณ ดังนั้น หากปลดล็อกงบประมาณแล้ว ประเด็นการเรียกเก็บภาษีก็น่าจะหมดไปด้วย ซึ่งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ขสช.จะเข้าพบ รมว.คลังเพื่อหารือประเด็นทางภาษี เนื่องจากกระทบคนทำงานโดยตรง เพราะกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 5 ปี รวม 800 ล้านบาท ประมาณ 4,000 โครงการ ขณะนี้มีเพียงองค์กรเดียวที่ยอมจ่ายภาษีไปหลายหมื่นบาทเพราะเข้าใจผิด แต่เมื่อทราบว่ามีไม่ต้องจึงได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว</p> <p>ด้าน พญ.ประชุมพร บุณย์เจริญ ที่ปรึกษาสมพันธ์แพทย์รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า ภาพรวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สรรหามาใหม่ 7 คน ถือว่าน่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ต้องดูผลงานก่อนว่าจะเป็นอย่างไร ที่สำคัญนับจากนี้ การอนุมัติงบให้ภาคีจะต้องมีเงื่อนไขที่ไม่ส่อไปในทางผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย หากทำได้จะถือว่าเป็น สสส.ยุคใหม่ ไม่เหมือนเดิม ส่วนประเด็นกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีภาคีเครือชายนั้น หากในสัญญาระบุไว้รับจ้าง ก็ถือว่าต้องจ่ายภาษี ดังนั้นเป็นประสบการณ์ที่ สสส.ต้องทำให้ชัดเจน ส่วนที่จะมีการขอการเยียวยาผลกระทบจากการควบคุมการใช้จ่ายงบฯ นั้น ต้องถามกลับว่า กรณีโรงพยาบาลในสังกัด สธ.มีปัญหา มีผลกระทบต่างๆ จะต้องไปเรียกร้องเยียวยากับใครหรือไม่</p>
มติชน(20ก.พ.59)	<p>คกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มีวาระเลือกประธานกรรมการฯ มีการเสนอชื่อ นพ.ชาติรี บานชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมฯ และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ผู้แทนองค์กรเอกชน ในคณะกรรมการควบคุมฯ แต่ นพ.วิชัยขอถอนตัว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองให้ นพ.ชาติรี เป็นประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข</p>
ผู้จัดการออนไลน์ มติชน (20ก.พ.59)	<p>ร่างพ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4 ระบุว่า ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ที่ผ่านการพิจารณาของกฤษฎีกา มีหลายประเด็นที่ยังไม่เป็นไปตามหลักสากล โดยเฉพาะการแบ่งประเภทยา ขอให้แบ่งประเภทยาตามหลักสากล คือ ยาที่ต้องใช้ใบสั่งยา ยาที่เภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่าย และยาที่ประชาชนเลือกใช้ได้เอง นอกจากนี้ ขอให้ตัดข้อยกเว้นมาตรา 24 (2) เรื่องการนำยาที่ขึ้นทะเบียนแล้วมาผสมใหม่ มาตรา 24 (4) การแบ่งบรรจุยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับไว้แล้ว มาตรา 24 (5)การค้ายาแบ่งบรรจุโดยไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งเป็นการทำลายระบบประกันความปลอดภัยของผู้ใช้ยา จึงขอให้ รมว.สธ.และกรม.พิจารณายกเลิกและทบทวนประเด็นข้อเสนอดังกล่าว ก่อนส่งร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับดังกล่าวเข้าสู่ สนช.</p>
กรุงเทพธุรกิจ (22 ก.พ.59)	<p>สิทธิการตาย</p> <p>-เสนอสุก๊อปเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต โดย รศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ผอ.ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ กล่าวว่า การแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะขอรับบริการสาธารณสุขเป็นสิทธิของผู้ป่วยทุกคน ซึ่งสามารถทำได้ เพราะมีกฎหมายรองรับ คือ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550, กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา พ.ศ.2553 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงฯ พ.ศ. 2554 เนื่องจากหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขมีรายละเอียดจำนวนมาก ทั้งเรื่องของรูปแบบหนังสือ สถานที่ทำหนังสือ พยานในหนังสือ การเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือ สถานที่จัดเก็บหนังสือ ฯลฯ จึงต้องมีกฎกระทรวงกำหนดรายละเอียด และมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นแนวทางปฏิบัติ</p>
สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ข่าวสด (20ก.พ.59) แนวหน้า,เดอะ เนชั่น (22 ก.พ.59)	<p>การปฏิรูปด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ เป็นประธาน ได้เห็นชอบแผนดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ในระยะ 18 เดือน และแนวทางปฏิรูปต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 - 2565 ใน 3 ด้าน คือ ด้านระบบบริการสุขภาพส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ ด้านการคลังสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพ และด้านการอภิบาลระบบ และยังได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการสาธารณสุขให้เห็นผลในปี 2560 ต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (23ก.พ.59)</p>	<p>ทิศทางบัตรทอง</p> <p>-เสนอบทความ โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ระบุว่า กมธ.สนช.จัดสัมมนาทิศทาง “บัตรทอง” ในฐานะเคยทำงานในระบบสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพ จึงมีความเห็นว่า ปัญหาในระบบบริการสาธารณสุขที่เกิดจากการบริหารของบอร์ดและสปสช. ได้แก่ 1.งบประมาณไม่เพียงพอ สาเหตุจากการบริหาร ขาดหลักนิติธรรม: ทำหน้าที่ไม่ตรงตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ขาดหลักคุณธรรม: ไม่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพมาตรฐานการรักษา แต่ใช้เงินจำนวนมากจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาถูก ขาดหลักความโปร่งใส: โฆษณาว่ารักษาทุกโรค แต่หลายโรคไม่ให้การรักษา ยาหลายชนิดไม่ให้จ่ายแก่ผู้ป่วย ขาดหลักการมีส่วนร่วม: ไม่รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยบริการ ขาดหลักความรับผิดชอบ: ไม่เคยรับว่าเงินไม่พอ ไม่สนใจว่ารพ.จะมีเงินเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยหรือไม่ ขาดหลักความถูกต้อง :มีการส่งเงินให้รพ.แล้วก็เรียกกลับคืน หรือการจัดซื้อยาแล้วได้เงินทอนค่ายา</p> <p>2.ปัญหาในระบบบริการสาธารณสุขที่เกิดจากการบริหารจัดการของสธ. ได้แก่ การขาดทรัพยากรในการจัดทำบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข ซึ่งเกิดจากกฎหมายหลายฉบับ ที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจัดการได้เอง 3.ปัญหาที่เกิดจากรัฐบาล และกรม. ที่เกิดจากกฎหมาย ได้แก่ มีการจัดตั้งองค์กรมหาชน ที่เกิดจากพ.ร.บ. เฉพาะทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขจำนวนมาก การอ้างกฎหมายหลักประกันสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนในระบบประกันสังคม ที่ต้องจ่ายเงินเองในการรักษาสุขภาพ</p> <p>วิธีแก้ปัญหา ระบุเร่งด่วน ทุกฝ่ายต้องทำตามหน้าที่ สปสช. ลดละเลิกเป็นผู้กำหนดแนวทางการรักษา จัดซื้อยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยุติการบริหารกองทุนที่ผิดกฎหมาย ผิดวัตถุประสงค์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน เลิกแบ่งค่าเหมาจ่ายรายหัวออกเป็นกองทุนย่อย และคืนอำนาจการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ตามความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ควรมีระบบระบาดวิทยาในเขตสุขภาพ เพื่อคำนวณได้ว่าแต่ละเขตต้องใช้จ่ายเงินเท่าไร และให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบให้ผู้ป่วยใน (IPD) มากขึ้น ในกรณีที่ต้องใช้การรักษาที่ สปสช. ไม่ครอบคลุม ให้ผู้ป่วยร่วมจ่ายได้</p> <p>การแก้ปัญหาในระยะยาว มีประเมินผลทุกระยะเพื่อติดตามการประกันสุขภาพและการบริหารสาธารณสุขแก่ประชาชน ในด้านที่สำคัญดังนี้ ประเมินประสิทธิผล คือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนา ประเมินประสิทธิภาพ คือ มีผลสำเร็จที่พิจารณาในแง่เศรษฐศาสตร์ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัดหรือคุ้มค่า (ต้นทุน ทรัพยากร เวลา) ความทันเวลา และมีคุณภาพ ทั้งกระบวนการ Input-Output</p>
<p>มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ ต้อง Share (23ก.พ.59)</p>	<p>ประชุมบอร์ด สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว กรรมการผู้แทนจากแพทยสภาและสมาคมรพ.เอกชน เสนอให้การประชุมบอร์ดสปสช.เป็นลักษณะปิด ไม่ควรเปิดให้เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนรับฟังผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพราะถือเป็นสิทธิและให้เกียรติกรรมการในการพูดจาทักท้วง หากมีคนอื่นจับตาดูจะทำให้ไม่สะดวก ทำเอา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด ถามกลับว่า “หากไม่ได้รับฟังต้องมีเหตุผลเพียงพอ เพราะงบหลักประกันสุขภาพเป็นแสนล้านเกี่ยวข้องกับคนไทยโดยตรง ที่สำคัญหากรู้ว่ามีคนจับจ้อง จะได้คิดก่อนพูด” ทำให้คนค้านเปลี่ยนท่าทีทันที</p>
<p>มติชน คอลัมน์อย่างนี้ ต้องแชร์ (20ก.พ.59)</p>	<p>มาตรการเข้า-ออก สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ออกคำสั่งกำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยในอาคารสำนักงานปลัด สธ. เพราะหลายวันก่อนมีเจ้าหน้าที่กรมหนึ่งของกระทรวงเห็นใจผู้ร้องเรียนกลุ่มหนึ่ง ถึงขนาดพาเข้าห้องทำงาน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. โดยไม่ผ่านรปภ. ไม่ผ่านหน้าห้อง ขณะที่ปลัด สธ. ก็มีพวกเซลส์มาขายของถึงห้องทำงาน จนผู้บริหารเริ่มหันใจถึงความปลอดภัย แต่ละชั้นจึงปิดประกาศ ใครจะเข้า-ออกห้องทำงานผู้บริหาร กรุณาติดบัตรแสดงตนให้ชัดเจน</p>
<p>สปริงนิวส์ (20ก.พ.59)</p>	<p>ร้องเรียน “สถาบันประสาท”</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มคนที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากระบบการบริหารงานของสถาบันประสาทวิทยา เดินทางมาที่สำนักงาน ปชช. เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนอีกครั้ง เนื่องจากในช่วงปี 2555 ได้ยื่นร้องเรียนไปที่สธ. แต่ยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่ได้รับการแก้ไขในหลายๆ ด้าน จึงตัดสินใจมายื่นร้องเรียนกับ นายยงยุทธ มะลิทอง รองเลขาธิการ ปชช. ทั้งนี้ นายยงยุทธระบุหลังจากรับเรื่องร้องเรียนว่า ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หากมีมูลความผิดก็จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชน</p>	<p>ชี้แจงกรณีสุนัขติดใต้ตึกรพ.นครปฐม</p> <p>-เสนอข่าว กรณีสังคมออนไลน์แชร์ภาพและข้อความขอความช่วยเหลือลูกหมาที่ติดใต้ตึกบริเวณ รพ.นครปฐม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(20ก.พ.59)	<p>ถูกคนนำก้อนอิฐบล็อกซังเอาไว้ในรูเล็ก ๆ ของตึก โดยคนใช้ต้องปีนลงไปเพื่อนำอาหารนำไปให้ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ห้าม และจะถูกปรับด้วยข้อหาเลี้ยงสัตว์ในรพ. คนใช้จึงขอให้ช่วยประสานกับหน่วยงานอื่นมานำลูกหมาออกไป</p> <p>นางวัชรินทร์ ตรีทเศนทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.นครปฐม กล่าวว่า รพ.ไม่ได้กักขังลูกหมา ข้อเท็จจริงคือ มีคนเอาสุนัขมาปล่อยในรพ.จำนวนมาก และมีการออกลูกอีก ซึ่งสุนัขที่อยู่ใต้ตึกเป็นลูกสุนัขประมาณ 4-5 ตัว ส่วนภาพที่ระบุว่า มีการเอาอิฐบล็อกไปปิดขังสุนัขไม่ให้ออกมาได้นั้น เป็นคนที่เลี้ยงสุนัขเอาอิฐไปปิด เพราะกลัวรพ. จะเอาลูกสุนัขไปปล่อย เนื่องจากรพ.เคยขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลให้มาช่วยจับและทำหมันสุนัข แต่คนเลี้ยงกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะเอาไปทำร้าย จึงนำลูกสุนัขไปซ่อนไว้ แต่มีการปล่อยภาพออกมาทำให้เข้าใจผิด ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับคนเลี้ยง และขณะนี้ได้จับลูกสุนัขออกมา 3 ตัว เพื่อรอคนมารับเลี้ยง และอยากขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่ต้องการเลี้ยงลูกสุนัข สามารถติดต่อที่ รพ.นครปฐมได้</p>
<p>มติชน (21 ก.พ.59)</p>	<p>เตรียมขึ้นภาษีเครื่องดื่มทำลายสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า แผนการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มทำลายสุขภาพ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เป็นแผนงานที่กรมสรรพสามิตเตรียมพร้อมไว้เสนอฝ่ายนโยบาย โดยเป็นแผนระยะ 5 ปี ที่ศึกษามานาน แต่ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากฝ่ายนโยบายยังไม่เห็นด้วย เพราะกลัวกระแสต่อต้านจากสังคมและจากผู้ประกอบการ</p> <p>ก่อนหน้านี้ที่เคยศึกษาไว้ คือการปรับปรุงประเภทเครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตใหม่ จากขณะนี้มากถึง 111 รายการ โดยประเมินจากการเป็นเครื่องดื่มที่ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบการเกษตรภายในประเทศ และเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ แต่ต่อมาพบว่า สินค้าหลายประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ได้ใช้วัตถุดิบในประเทศ แต่นำหัวเชื้อหรือใช้ผงสำเร็จรูปต่างประเทศมาผลิตแทน ดังนั้น อาจจะปรับหลักเกณฑ์ใหม่ ให้มีส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ้น จาก 10% เป็น 30-50% โดยสินค้าที่ถูกจับตาและพูดถึงทุกครั้งเมื่อมีการพูดถึงภาษีเครื่องดื่มคือ ชาเขียว นอกจากนี้ คสช.เคยยังสั่งให้กรมสรรพสามิตไปศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มในตู้แช่ที่วางจำหน่ายตามร้านค้าปลีกทั่วไป อาทิ กาแฟกระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขมาหลายปี กรณีเครื่องดื่มที่ส่วนผสมจากน้ำตาลสูง ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนทำลายสุขภาพ</p> <p>นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไม่รู้สึกกังวลหากภาครัฐเก็บภาษีดังกล่าวอย่างเท่าเทียม ทั้งเครื่องดื่มชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นที่ผสมน้ำตาล แต่เป็นห่วงผู้ประกอบการเครื่องดื่มผสมน้ำตาลที่เพิ่งเข้าตลาดได้ไม่นาน รวมทั้งผู้ประกอบการเครื่องดื่มขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) จะได้รับผลกระทบหนักและแข่งขันสู้เจ้าอื่นไม่ได้ ดังนั้น จึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้ถี่ถ้วน</p> <p>นายนันท์วิวัฒน์ ธรรมหทัย ผอ.องค์การสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กล่าวว่า หากจะมีการเก็บภาษีจริง อยากให้เรียกผู้ประกอบการเข้ามาพูดคุยกันก่อน เพราะขณะนี้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการเสียภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว จุดยืนของสมาคมมองว่าน้ำตาลมีอยู่ในสินค้าทุกชนิด หากมีการจัดเก็บภาษีเฉพาะเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ และหากบริโภคอย่างอื่นเกินพอดีแล้วก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ควรที่จะมีการจัดเก็บภาษีด้วยหรือไม่</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ บ้านเมือง (23ก.พ.59)</p>	<p>โรคจากภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. มอบศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภัยแล้ง สนับสนุนสารเคมีและงา ใช้ในการเฝ้าระวังโรค สำรวจและพัฒนาคุณภาพน้ำให้เหมาะสม โดยสั่งการทุกจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง สำรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพน้ำให้เหมาะสม จัดทำน้ำสะอาดให้เพียงพอ โดยสนับสนุนคลอรีน ชุดทดสอบคลอรีนคงเหลือในน้ำ ชุดทดสอบแบคทีเรียในน้ำและอาหาร สำรวจเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากภัยแล้ง เน้นในจังหวัดที่เสี่ยงภัยแล้งมาก และสำรองน้ำสำหรับสถานบริการให้เพียงพอกับการจัดบริการประชาชน จัดหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมวางแผนการขนส่งน้ำ</p> <p>สำหรับโรคจากภัยแล้ง ในเดือนม.ค.59 มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ไข้ไทฟอยด์ ไข้เลือดออก ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้กำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากพบผู้ป่วยให้สอบสวนควบคุมป้องกันทันที โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับหน่วยงานในสังกัดทุกสัปดาห์เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แนะนำประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขณะนี้ได้รับรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 13 จังหวัด มีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต. ดอยงาม และรพ.สต.ป่าหุง จ.เชียงราย ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำประปาไม่ไหล กระทบบริการทันตกรรม รพ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รพ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ขาดแคลนน้ำใช้ ส่วนรพ. พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำให้บริการผู้ป่วย น้ำมีตะกอนแร่ธาตุเกินมาตรฐาน ทั้งหมดได้รับการแก้ไขปัญหา โดยการประสานกับหน่วยบริการประปาในพื้นที่ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง จัดทำระบบประปาผิวดิน ปรับปรุงคุณภาพน้ำตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชน (20ก.พ.59)</p>	<p>กองทุนช่วยเหลือ น้องไอซ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ น.ส.อารดา วงศ์ดีเลิศ หรือน้องไอซ์ ลูกสาวของ นพ.กฤษฎา วงศ์ดีเลิศ อดีตแพทย์รพ.กบินทร์บุรี ซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ว่า นพ.สสจ.ปราจีนบุรี จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าไปหารือร่วมกับครูและครอบครัว เพื่อวางแผนการศึกษาต่อ โดยเน้นระบบการศึกษาที่มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่างๆ หรือแม้แต่การเรียนทางด้านสาธารณสุข อาชีพ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะมีทุนให้เรียนฟรี จบออกมาแล้วมีงานทำ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถและความสนใจของน.ส.อารดาด้วย ส่วนการรักษาโรคลมชักนั้น เนื่องจากนพ.กฤษฎาเคยรับราชการอยู่ระยะหนึ่ง เบื้องต้นจะมีการตรวจสอบว่ามีสิทธิได้รับการดูแลในสวัสดิการข้าราชการหรือไม่ แต่ถึงแม้จะไม่มีก็จะอยู่ในสิทธิบัตรทอง เช่นเดียวกับคุณย่าของน.ส.อารดา ซึ่งจะมีระบบการดูแลผู้สูงอายุตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว</p>
<p>คมชัดลึก (20ก.พ.59)</p>	<p>ขณะนี้ปลัด สธ.ได้พยายามเร่งรัดให้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อผลักดันเรื่องการช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน เช่น การติดเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน หรือทุพพลภาพ หรือเป็นเหตุให้เสียชีวิตในอนาคต รวมถึงเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงกรณีของ นพ.กฤษฎาแต่อย่างใด</p>
<p>มติชน (21 ก.พ.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ขณะนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างยื่นความช่วยเหลือ ผู้ว่าฯ จ.ปราจีนบุรี สั่งการให้พม.จังหวัดปราจีนบุรี นำของใช้ที่จำเป็นและเงินสดจำนวนหนึ่งไปมอบให้ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเพื่อนนิสิตแพทย์จุฬาฯ และตัวแทนพ.สสจ.ปราจีนบุรี นพ.โชคชัย มานะดี ผอ.รพ.กบินทร์บุรี นพ.พงษ์ธร สร้อยศิริ ผอ.รพ.ประจันตคาม และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมครอบครัวน้องไอซ์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือ น.ส.อารดา ไว้ใช้จ่ายจำนวนหนึ่งด้วย</p>
<p>แนวหน้า (23ก.พ.59)</p>	<p>-เสนอข่าว พ.ต.สมปอง ปราณิ รอง ผบ.นฝ.คฝ.นศท.มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ ผู้แทน คสช. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และให้การดูแลช่วยเหลือ น.ส.อารดา เตรียมรวบรวมนำข้อมูลเสนอเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี ในการปลูกบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อแบ่งเบาเรื่องค่าเช่าบ้าน หรือปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งทหารจะนำกำลังพลมาช่วยก่อสร้างให้ หรือการหาอาชีพที่เกี่ยวข้อง-การศึกษาเล่าเรียน ให้ น.ส.อารดาได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีงานทำมั่นคง โดยมอบหมายให้ พ.ต.สมปอง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป</p>
<p>มติชน (21 ก.พ.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โชคชัย มานะดี ผอ.รพ.กบินทร์บุรี กล่าวว่า ได้รับการประสานจากสถาบันประสาทวิทยา เพื่อพูดคุยนัดหมายเข้ามาดูแลรักษาอาการโรคลมชักให้กับน้องไอซ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจมีการพิจารณาว่าจะรักษาด้วยการผ่าตัด หรือใช้ยาควบคุมอาการ ด้าน น้องไอซ์เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจ เพราะอยากหายจากโรคนี้อ และขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและแสดงความเป็นห่วงครอบครัว รวมถึงคุณหมอทุกท่าน หากโรคลมชักหายขาด จะกลับไปเรียนหนังสือต่อทันที โดยจะเรียนให้สูงที่สุด</p>
<p>สยามรัฐ,โพสต์ทูเดย์ (22 ก.พ.59)</p>	<p>ไวรัสชิคา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ยังคงมาตรการเฝ้าระวังโรคชิคาอย่างเข้มข้น โดยให้พ.สสจ.ทั่วประเทศตรวจคัดกรอง 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคจากงูสลาย และกำชับให้รพ.เข้มมาตรการตรวจจับโรค หากพบผู้ป่วยสงสัยใน 5 กลุ่ม คือ ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์มีไข่ออกผื่น ผู้ป่วยไข่ออกผื่นเป็นกลุ่มก้อน เด็กแรกคลอดศีรษะเล็กผิดปกติ และกลุ่มอาการเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ ให้ใช้มาตรการ 3-3-1 พื้นที่โดยไม่ต้องรอผลการตรวจยืนยัน ตั้งแต่แจ้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วภายใน 3 ชั่วโมง ทีมสอบสวนลงสอบสวนโรคภายใน 3 ชั่วโมง และควบคุมโรค โดยพ่นยาฆ่างูสลายในรัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน และประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่หลัง 14 วัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว คณะนักวิจัยบริษัทอินคัม ไบโอเทคโนโลยี เอจี ในเมืองดุยส์บวร์ก เยอรมนี คิดค้นวิธีทดสอบเชื้อไวรัส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(20ก.พ.59)</p> <p>มติชน (20ก.พ.59)</p> <p>แนวหน้า (21 ก.พ.59)</p> <p>ไทยโพสต์ ,มติชน (23 ก.พ.59)</p> <p>บางกอกโพสต์ (22 ก.พ.59)</p> <p>เดลินิวส์ (22 ก.พ.59)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>ชिकाแบบรวดเร็ว โดยใช้เลือดเพียงหยดเดียวและน้ำยาเคมี 1 โด๊ส และจะแสดงผลเป็นกราฟในระบบคอมพิวเตอร์ แต่กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้ผู้ทดลองที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือทดสอบแบบพิเศษเท่านั้น การทดสอบนี้ผ่านการค้นคว้ามา 5 ปี สามารถคำนวณปริมาณไวรัสชิกาในเลือดของผู้ป่วยได้และมีความแม่นยำสูง</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขปานามา แถลงว่า พบผู้ป่วยไวรัสชิการายใหม่เพิ่มอีก 1 คนในกรุงปานามาซิตี ทำให้ยอดผู้ป่วยล่าสุดเพิ่มเป็น 65 คน แสดงให้เห็นว่าไวรัสนี้ได้แพร่ระบาดจากพื้นที่ชายฝั่งของปานามาเข้ามาพื้นที่ด้านในแล้ว</p> <p>ทางการจีนยืนยันการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิกาเป็นรายที่ 3 ของประเทศ ซึ่งเป็นชายวัย 38 ปี</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงกล่าวว่า การที่ผู้หญิงซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะได้รับเชื้อไวรัสชิกาใช้ยาคุมกำเนิด อาจเป็นเรื่องที่ยินยอมได้ โดยทรงย้ำว่า การทำแท้งยังคงเป็นอาชญากรรม แต่การหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ไม่ใช่ "ความเลวร้ายโดยสมบูรณ์"</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์บริษัทฟอร์เวิร์ดคาตา วิเคราะห์ข้อมูลการจองเดินทางผ่านบริษัทท่องเที่ยวทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั่วโลกกว่า 200,000 แห่ง ว่า ไวรัสชิกา ทำให้ยอดจองเที่ยวบินไปลาตินอเมริกาและแคริบเบียนลดลง</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติโคลอมเบีย รายงานว่า จากข้อมูลถึงวันที่ 13 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อไวรัสชิกาในประเทศแล้ว 37,011 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ 6,356 ราย</p> <p>-เสนอข่าว การแพร่ระบาดของโรคชิคาในประเทศลาตินอเมริกา ทำให้เห็นวาระบบสาธารณสุขของประเทศแถบนี้เสื่อมโทรม และไวรัสชิกาเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรง และประเทศบราซิลควรอนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบว่าทารกในครรภ์มีภาวะศีรษะเล็ก ทำแท้งได้</p> <p>-เสนอบทความ โดยกุมารแพทย์ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชิคา</p>
<p>ข่าวสด(23ก.พ.59)</p> <p>แนวหน้า (22 ก.พ.59)</p> <p>New)108 (23 ก.พ.59)</p> <p>สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (22 ก.พ.59)</p> <p>เดลินิวส์ (23 ก.พ.59)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์โลก โศกณ (22 ก.พ.59)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงแรงงานจัดโครงการรณรงค์แรงงานทั่วไทยต้านภัยจากยุงลาย ร่วมกับสถานประกอบการทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินมาตรการ 4 ป. คือ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง, ปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขังให้มิดชิด, ป้องกันไม่ให้ยุงกัด และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานร่วมปฏิบัติ ทั้งในสถานประกอบการและบ้านพักอาศัยของตนเอง รวมทั้งอาสาสมัครแรงงานซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 19,581 คน และบัณฑิตแรงงานอีก 380 คน ซึ่งจะช่วยป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิกา และโรคไข้วัดข่อยยุงลาย</p> <p>-เสนอภาพข่าว นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองเตย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ สาธารณสุข 10 อสม. และ ทหารจาก ม.พัน. 1 รอ. ร่วมรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 5 ป. ที่ชุมชนภูมิจิตร</p> <p>-สสจ.พิษณุโลก ทหาร และอสม. จัดกิจกรรม รณรงค์พิชิตยุงลาย เป้าหมายลูกน้ำเป็นศูนย์ หลังจากเมื่อ 2 เดือนผ่านมา ยังพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น 109 ราย ขณะที่ปี 2558 ก็มีผู้เสียชีวิตถึง 3 ราย โดยให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 4 ถึงการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ขณะที่อำเภอชาติตระการ พบผู้ป่วยต้องสงสัยคล้ายโรคชิคา ซึ่งอยู่ระหว่างเฝ้ารอตรวจอาการ</p> <p>-สำนักงานเขตตลิ่งชัน รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จะลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านลุ่ม และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ชุมชนวัดกระจิง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมแจกทรายอะเบทเกลือบแก และเอกสารประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีป อมศิริ นายก อบต. แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำ อสม. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ถึงมาตรการป้องกันยุงลาย ตามหลัก 5 ป 1 ข พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นสารเคมีซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง และใส่ทรายอะเบททั้งตามบ้านเรือนประชาชนและตามแหล่งน้ำใช้ เพื่อกำจัดยุงลายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์เม็กซิโกสามารถคิดค้นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้แล้ว หลังจากค้นคิดอยู่นานถึง 20 ปี โดยทางการเม็กซิโกได้อนุญาตให้ใช้วัคซีนนี้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอายุ 9-45 ปี ที่มีภูมิคุ้มกันอยู่ในถิ่นที่เกิดการระบาด บริษัทฯที่ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนนี้ตั้งความหวังว่าจะทำเงินจากวัคซีนนี้ได้มาก แม้จะตั้งราคาขายอย่างเป็นธรรมเพื่อให้คนส่วนใหญ่พอซื้อหาได้ก็ตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ (23 ก.พ.59)	-เสนอข่าว ทางกรณีสื่อรายงานว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เกาะอีสเตอร์มีคนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตอนนี้ยืนยันคนป่วยแล้ว 16 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยหนัก 1 ราย
ไทยรัฐ (20ก.พ.59)	<p>เร่งตรวจ ดร.เซปิง เฟซออฟ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า หลังจากทีมเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีดร.เซปิงแนะนำนายสุรชัย สมบัติเจริญ ไปใช้บริการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงใบหน้าที่รพ.ศัลยกรรมตกแต่งกมล พบว่ามีความผิดฐานชักชวนให้ใช้บริการ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 38 ขณะนี้ได้รับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล ในวันที่ 4 มีนาคมนี้ หากผลสรุปว่าผิด จะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และดำเนินการเปรียบเทียบปรับ มีโทษปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติการโฆษณา การปรับนี้จะดำเนินการกับสถานพยาบาลที่กระทำผิด หากมีสาขาเครือข่ายที่โฆษณาด้วยก็จะคูณจำนวนสาขาไปด้วย</p> <p>-รายงานข่าวแจ้งว่า ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายเรียกดร.เซปิง เนื่องจากต้องรอผลการตรวจสอบจาก บก.ปอท. และไอซีที ทั้งนี้ ดร.เซปิงไม่มีท่าทีหลบหนี</p> <p>-ด้านนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดว่า ดร.เซปิงเป็นคนต่างด้าวจริงหรือไม่</p>
ไทยรัฐ บ้านเมือง (21ก.พ.59)	-เสนอข่าว นส.โสภกา เรื่องเสมอ อายุ 47ปี เข้าร้องทุกข์ที่สบค. ว่า ได้รับความเสียหายเนื่องจากติดต่อทำตาสองชั้นกับดร.เซปิง จึงไปค้นข้อมูลพบเพจ นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ เมื่อโทรไปกลับเป็นเบอร์ดร.เซปิง และชักชวนให้ทำทั้งใบหน้าราคาไปรษณีย์ 150,000 บาท เมื่อโอนเงินมัดจำไป 2 หมื่นบาท กลับนัดให้ไปทำที่รพ.แห่งหนึ่งแทน และผู้ทำไม่ใช่ นพ.ชลธิศ จึงคิดว่าถูกหลอกแน่นอน เมื่อทวงถามเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยง จึงอยากเตือนผู้ที่จะทำอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาที่ลงในอินเทอร์เน็ต
มติชน,ผู้จัดการรายวัน 360 องศา,ไทยโพสต์ (22 ก.พ.59)	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณี ดร.เซปิง โฆษกสาธารณสุขเตรียมเปิดตัวโฉมหน้าของ นายสุรชัย สมบัติเจริญ หลังผ่าตัดในโครงการเฟซออฟ ในวันที่ 22 ก.พ. ว่า หากมีการกระทำดังกล่าวจริง โฉมหน้าของนายสุรชัยที่เห็นจะเป็นผลจากเทคนิคของการทำศัลยกรรมตกแต่งทั่วไป ซึ่งมี 2 แบบ ไม่ใช่เทคนิคการทำเฟซออฟ ที่ดร.เซปิงโฆษณาสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นเทคนิคใหม่ แบบแรกคือ เฟซลิฟต์ (Face Lift) เป็นการดึงหน้า ทำตา และปลูกผม เพื่อให้ดูดีขึ้น ทำในผู้ที่มีปัญหาใบหน้าเหี่ยวย่น หย่อนยานหลายจุด แบบที่ 2 คือ เฟซล็อก (Face Lock) เป็นการล็อกใบหน้าเฉพาะจุดที่มีปัญหา เช่น รอบดวงตา มุมปาก คิ้ว เป็นต้น ส่วนใหญ่ทำในกลุ่มที่อายุยังไม่มาก จะช่วยให้มีความเต่งตึงชั่วคราว และต้องทำใหม่เมื่อมีริ้วรอยปรากฏ โดยที่แค่โครงใบหน้าที่ยังเหมือนเดิม</p> <p>ส่วนการทำเฟซออฟ (Face Off) เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงใบหน้าไม่ให้เหมือนใบหน้าเดิม ใช้การผ่าตัดหลายชั้นตอนและหลายจุด มักใช้ในกรณีบุคคลที่มีปัญหาารุนแรงติดตัวหรือหนักคืด ในประเทศไทยยังไม่มีแพทย์ศัลยกรรมความงามคนใดกล้าทำ เพราะอาจเข้าข่ายกระทำผิดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้คำว่าเฟซออฟเป็นเพียงการหวังผลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ถือเป็นการหลอกลวง การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย มีความเสี่ยงสูงกว่าสื่อประเภทอื่น ทำให้ประชาชนหลงเชื่อได้ง่าย กรมสบส.จึงวางแผนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการป้องปรามแบบรวมศูนย์จัดการเบ็ดเสร็จ โดยใช้กฎหมายและกระบวนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นเครื่องมือ เพื่อดูแลคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนให้เร็วขึ้น</p>
สยามรัฐ (23ก.พ.59)	-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม กรมสบส. กล่าวถึงกรณีการโฆษณาของรพ.ศัลยกรรมตกแต่งกมล โดยการโฆษณาของดร.เซปิง ว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่ดร.เซปิงแนะนำนายสุรชัย สมบัติเจริญ มาใช้บริการเฟซออฟ พบว่า น่าจะเป็นความผิดในประเด็นการชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ. 2541 ม. 38 ขณะนี้ได้รับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ 4 มี.ค.59 คาดว่าจะสามารถยุติเรื่องไม่เกินเดือนมี.ค. นี้
คมชัดลึก ไทยรัฐ (23ก.พ.59)	-เสนอข่าว ผกก.สน.พระยาไกร เผยผู้ถูกกล่าวหาใช้ชื่อ น.ส.เซปิง โฆษกสาธารณสุข อายุ 38 ปี ซึ่งไม่ตรงกับนามสกุลที่เป็นข่าว แม้จะมีเว็บไซต์บางแห่งเคยลงประวัติกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของนักการเมืองชื่อ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก (22 ก.พ.59)</p>	<p>ตั้งแต่นักการเมืองคนดังกล่าวใช้นามสกุล ไชยสาส์น ซึ่งไม่ตรงกับนามสกุลที่แท้จริงของ น.ส.เซปิง แต่อย่างใด</p> <ul style="list-style-type: none"> -ด้านดร.เซปิง แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า จะเปิดแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ (23 ก.พ.) -เสนอสภุ์ข่าว ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ระบุว่า การผ่าตัดใบหน้าปลูกถ่ายเนื้อเยื่อใหม่ (Face Transplant) ทำได้ยากกว่าอวัยวะอื่นๆ เนื่องจากมีเส้นประสาทอยู่จำนวนมาก ทำให้ที่ผ่านมามีการทำไม่กี่สิบรายทั่วโลก และโอกาสสำเร็จมีน้อย กรณีที่แพทย์หรือทีมงานของแพทย์คนใด มาแอบอ้างว่าสามารถทำศัลยกรรมใบหน้าแบบเฟซ ออฟ ลดอายุใบหน้าจาก 60 ปี เหลือ 35 ปี ถือว่าอวดอ้างเกินจริง ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมตอนนี้กำลังตั้งกรรมการตรวจสอบ ว่าเป็นการทำผิดจริยธรรมวิชาชีพเรื่องห้ามแพทย์โฆษณาหรือไม่ แม้สถานพยาบาลหรือหมอจะไม่รู้เห็นกับการโฆษณาเกินจริงของบุคคลอื่น แต่ถ้ารู้แล้วไม่ได้ทักท้วงถือว่ามีความผิด แต่อาจไม่ถึงขั้นยึดใบอนุญาต อาจเพียงภาคทัณฑ์ ต้องแล้วแต่กรรมการที่จะตัดสินตามข้อมูล ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่เคยมีหมอผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อใบหน้าแบบในภาพยนตร์เรื่องเฟซออฟได้ จึงไม่มีกฎหมายห้ามหมอทำ
<p>สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. (20ก.พ.59)</p> <p>แนวหน้า (22 ก.พ.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (22 ก.พ.59)</p> <p>พิมพ์ไทย (23ก.พ.59)</p>	<p>ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากหมอกควันในภาคเหนืออย่างเข้มข้น พร้อมประสานกระทรวงสาธารณสุขจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน และขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะ เศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควัน ส่วนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถเป็นพิเศษ เพราะทัศนวิสัยการมองเห็นอยู่ในระดับต่ำ -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจิ่นะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้จัดทำ DDC PoII เรื่อง “ปัญหาหมอกควัน” ในพื้นที่ 25 จังหวัดทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 3,276 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 25.9 คิดว่าปัญหาหมอกควันเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน รองลงมาคือ ท่อไอเสียรถยนต์ ร้อยละ 23.4 และการเผาวัชพืชริมถนน ร้อยละ 19.5 และส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.5 เห็นว่าหากอยู่ในบริเวณควันไฟหรือหมอกควันควรสวมหน้ากากอนามัยด้วย และร้อยละ 74 เห็นว่าควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันหรือแบบครั้งเดียวทิ้ง เพื่อสุขลักษณะที่ดี ร้อยละ 26.5 เห็นว่า กลุ่มที่ควรดูแลเป็นพิเศษ หากเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ คือกลุ่มที่เป็นโรคหอบหืด รองลงมาคือกลุ่มเด็กร้อยละ 21 ร้อยละ 46.3 เห็นว่า หากมีอาการผิดปกติหรือเกิดการเจ็บป่วย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ มีไข้สูง ไอ เจ็บอก ควรออกจากพื้นที่ที่มีหมอกควัน รองลงมาคือ ให้รีบไปพบแพทย์ร้อยละ 37.3 และร้อยละ 25.3 เห็นว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันทุกปี คือ ความไม่ร่วมมือของภาคประชาชน รองลงมาคือ การไม่ตระหนักถึงสาเหตุปัญหาหมอกควัน ร้อยละ 23.8 สรุปคือ ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ภาวะหมอกควันเป็นปัญหาต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินลมหายใจและเด็กเล็ก รวมทั้งทราบสาเหตุของปัญหาหมอกควันและการดูแลตนเองเบื้องต้น แต่การแก้ไขปัญหามิประสบความสำเร็จ เพราะประชาชนให้ความร่วมมือน้อย และยังไม่ตระหนักถึงปัญหา เท่าที่ควร -เสนอข่าว สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กภาคเหนือเริ่มลดลงอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และตาก โดย จ.ลำพูน มีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ที่ 129 มคก./ลบม. -เสนอข่าว นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคเหนือเริ่มมีฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐาน นอกจากกระทบการมองเห็นแล้ว ยังทำให้ประชาชนเริ่มมีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ในช่วง 7-14 กุมภาพันธ์ 2559 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ มีผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 25,389 คน สูงสุดที่ จ.เชียงราย 5,535 คน เนื่องจากประชาชนเริ่มทำการเผาก่อนที่จะเข้าสู่มาตรการห้ามเผาในช่วงวันที่ 16 ก.พ.-15 เม.ย. 59 เชื่อว่าหลังจากเข้าสู่มาตรการห้ามเผา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจะลดลง
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ข่าวสด (21 ก.พ.59)</p>	<p>การฆ่าตัวตาย</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว พยาบาลสาวใหญ่เครียดจัด ใช้ปืนจ่อข่มขู่ยิงตัวตายคาห้องน้ำในบ้านตัวเอง ทราบชื่อคือ นางจิรวรรณ พรหมรักษา อายุ 57 ปี สอบสวนนายอดุลย์ พรหมรักษา อายุ 58 ปี สามีมของผู้ตายให้การว่า ผู้ตายทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง เคยบ่นว่าเครียด แต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าเครียดเรื่องอะไร ส่วนสาเหตุการตาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัด เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ผู้ตายอาจจะเครียดทั้งเรื่องการทำงาน และปัญหาภายในครอบครัวบางอย่าง

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ข่าวสด (22 ก.พ.59)	-เสนอข่าว นางเทียมรัก รัตนภูมิรินทร์ อายุ 59 ปี เป็นข้าราชการครูบำนาญ ก่อนมาเป็นแม่ค้าขายลาบก้อย ได้ใช้สายพานเครื่องซักผ้าผูกกับข้อหลังบ้านความสูงประมาณ 3 เมตร ผูกคอห้อยลงมาจนเสียชีวิต สอบปากคำแม่ผู้ตายให้การว่า ลูกสาวบ่นว่าระยะนี้ขายของไม่ดีอีกทั้งยังมีโรครุมเร้าคือเบาหวาน ความดัน ไทรอยด์
มติชน (21 ก.พ.59) มติชน คอลัมน์รอบรู้ สมุนไพร อภัยภูเบศร (22 ก.พ.59)	<p>ฟ้าทะลายโจร</p> <p>-เสนอข่าว กรณีการแชร์ข้อมูลผ่านโลกโซเซียลเกี่ยวกับหนังสือของ อย. ส่งถึงผู้ซื้อขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการติดข้อความคำเตือนของยาฟ้าทะลายโจรที่ฉลากและเอกสารกำกับยา เนื่องจากได้รับรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่มีความสัมพันธ์กับยาฟ้าทะลายโจร</p> <p>นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ โฆษกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของฟ้าทะลายโจร พบว่าสารสำคัญคือ สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) และอนุพันธ์ของสารนี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย ช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอ ป้องกันและบรรเทาหวัด และสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานได้ดี ซึ่งการนำไปใช้ประโยชน์มีทั้งแบบการฟั่งตนเอง โดยการปลูกใส่กระถางไว้ใช้ โดยนำไปสดหรือแห้งประมาณ 5-6 ใบ ชงด้วยน้ำเดือด 1 แก้ว ปิดฝาทิ้งไว้จนยาอุ่น รินน้ำดื่มครั้งละ 1 แก้ว ก่อนอาหาร ดื่มวันละ 3 ครั้ง หรือใช้ฟ้าทะลายโจรทั้งต้น 1 กำมือ ต้มกับน้ำ 4 แก้ว ดื่มครั้งละ 1 แก้วหลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง</p> <p>-เสนอบทความเรื่อง "ฟ้าทะลายโจร" ว่า มีการศึกษาวิจัยในการใช้ฟ้าทะลายโจรลดอาการเจ็บคอ ท้องเสีย นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยายังพบว่า มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง ป้องกันตับ ป้องกันหัวใจ ต้านมะเร็ง ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2542 แม้จะมีความปลอดภัยสูง แต่ก็ห้ามใช้ในคนท้อง เนื่องจากมีการทดลองในกระต่ายพบว่า ทำให้ตัวอ่อนผิดปกติ และห้ามใช้ในคนที่แพ้สมุนไพรในตระกูล Acanthaceae ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2556 พบ 4 ราย ปี 2558 พบ 2 ราย แต่ยังไม่ข้อมูลการแพ้รุนแรงแบบ Anaphylaxis ดังนั้น หากรับประทานแล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หายใจติดขัด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>
ข่าวสด (21 ก.พ.59) เว็บไซต์ไทยรัฐ (20ก.พ.59) ข่าวสด คอลัมน์ข่าวสด ทั่วไทย (22 ก.พ.59)	<p>วันมาฆบูชา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แนะนำทางเลือกอาหารถวายพระสงฆ์ในวันมาฆบูชา ควรเลือกอาหารสุขภาพ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ หรือขนมปังทำจากแป้งไม่ขัดสี เนื้อสัตว์ควรเลือกที่ไขมันต่ำ เช่น เนื้อไม่ติดมัน ปลา อาหารต้องปรุงรสไม่หวานจัด มันจัด และเค็มจัด เน้นการต้ม นึ่ง ย่าง ยำ อบ หรือทำเป็นน้ำพริก ใช้น้ำมันหรือกะทิน้อย ส่วนผลไม้เลือกผลไม้หวานจัด เช่น กล้วยน้ำว้า ฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล มะละกอ เป็นต้น รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อย เช่น นมจืด น้ำสมุนไพรหวานน้อย หรือน้ำดื่มสะอาด นอกจากนี้ ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขาดสติ จึงขอถือฤกษ์วันมาฆบูชานี้พร้อมใจกันฝึกสติ คือ รู้ตัว ไม่เปลอ ไม่ประมาท อยู่กับความรู้สึก ความคิด การพูด และการกระทำในปัจจุบัน ไม่แกว่งกับสิ่งที่เข้ามากระทบ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.เดชมรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) โฆษกตำรวจ เปิดเผยว่า สิ่งทุกหน่วยคุมเข้มตรวจจับร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา และร่วมกับ สธ. ออกตรวจผู้กระทำความผิดจากการร้องเรียนตลอดจนตั้งจุดตรวจ-จุดวัดแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภทที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งการขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลาหลัง 24.00 น. ของคืนวันที่ 21 ก.พ. 59 ถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 22 ก.พ. 59 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.นครปฐม พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.จว.นครปฐม สนธิกำลังฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กว่า 400 นาย ออกตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตามแหล่งบันเทิงและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อจัดระเบียบสถานบันเทิงและย้าเตือนให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา</p>
ไทยรัฐ (21 ก.พ.59)	<p>สธ.ลุย "ลพบุรีโมเดล"</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ.และคณะผู้บริหาร ได้ไปเปิดโครงการ "ลพบุรีโมเดล" และการบันทึกข้อตกลงการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว ผู้ป่วยไตวาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า,บ้านเมือง (22 ก.พ.59)	เรือร้าง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ระหว่าง นพ.สสจ.ลพบุรี พม.จังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี ในพื้นที่เป้าหมาย 55 ตำบล 59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าว สธ.ได้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย
มติชน (23ก.พ.59)	รพร.ทำบ่อผ่านรับรอง “เจซีไอ” -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า รพร.ทำบ่อ อ.ทำบ่อ จ.หนองคาย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอขนาดใหญ่ มีผู้เข้ารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฉลี่ยวันละ 750-800 คน และเป็นศูนย์เชี่ยวชาญผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก ผ่าตัดกระดูกสันหลัง และผ่าตัดนิ้วในไต ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานเจซีไอ ด้วยคะแนนสูงสุดร้อยละ 96 เมื่อ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่เน้นด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
ข่าวสด (21 ก.พ.59)	เตือนสมุนไพรรสขมของคลออด -เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีที่มีการโฆษณาขายยาสมุนไพรรสขมของคลออดหรือยาดีที่ออกซ์ของคลออด ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่ามีส่วนผสมของวานิชกมดลูก เปลือกทับทิม ต้นธูปดำ ขมิ้นอ้อย อดอ้างสรรพคุณสามารถช่วยรักษาอาการของคลออดไม่กระซิบ มีเชื้อรา ตกขาว คัน มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปวดท้องเวลามีประจำเดือน ซึ่งยาตัวดังกล่าวไม่ได้มีการจดทะเบียน อย. ทั้งนี้ กฎหมายห้ามขายยารักษาโรคผ่านโซเชียล มีเดีย การซื้อยารักษาโรคต้องซื้อในรพ.หรือร้านขายยาที่ขออนุญาตถูกต้องเท่านั้น โดยเฉพาะยาตัวนี้ ระบุว่าเป็นยาสลดของคลออด ถือเป็นยาอันตราย จำเป็นอย่างมากที่ต้องมีแพทย์แนะนำเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง โดยยาที่มีการโพสต์ขายทางอินเทอร์เน็ต อย.จะแจ้งความดำเนินคดี แก่ผู้โพสต์ขายและเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในข้อหาโฆษณาเท็จโอ้อวด เกินจริง และแจ้งให้กระทรวงไอซีทีระงับการเผยแพร่โฆษณานั้นทันที
ประชาชาติธุรกิจ (21 ก.พ.59)	การออกใบอนุญาตของ อย. -เสนอข่าว นายโชติ ตราชู ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการออกใบอนุญาต อย.ล่าช้า ว่า หลังตนได้หารือกับ ก.พ.ร. และอย. เบื้องต้นมีแนวคิดจะให้สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมาช่วย เนื่องจากแต่ละปีมีผู้ยื่นคำขอออกใบอนุญาตเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ปีละ 7-8 หมื่นคำขอ ส่งผลให้มีเรื่องค้างพิจารณาับหมื่นรายการต่อปี โดยให้ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.แม่ฟ้าหลวง ฯลฯ ซึ่งมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละด้านตรวจสอบเบื้องต้นให้ก่อนส่งให้อย.ออกใบอนุญาต ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา เช่นเดียวกับแนวคิดในการสนับสนุนบุคลากรกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพิ่ม โดยปัจจุบัน อย.มีบุคลากรรวม 600 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต อย.เพียงแค่ 300 คนเท่านั้น
มติชน ไทยรัฐ บ้านเมือง(23ก.พ.59)	อสม.นักจัดการสุขภาพ -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในปี 2559 ได้เร่งดำเนินการพัฒนาตำบลที่มีประมาณ 7,255 ตำบล ให้เป็นตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ตั้งเป้าให้เกิดตำบลต้นแบบ 1,000 ตำบล และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.ทั่วประเทศ 52,236 คน ให้เป็นนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยต่างๆ โดยทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยปกครองท้องที่ รพ. สต. ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคในหมู่บ้าน เช่น ตรวจหาสารอันตรายในอาหาร ส่งเสริมชาวบ้านใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี และร่วมจัดทำแผนสุขภาพของตำบลด้วย
กรุงเทพธุรกิจ (22 ก.พ.59)	สุขภาพแรงงานนอกระบบ -เสนอข่าว กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สุขภาพความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบ สู่คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดี” และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สปสช. สสส. สปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ดร.ประกาศิต ภาวะสิทธิ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาพภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพ 19 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แรงงานนอกระบบได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำไปส่งเสริมพัฒนาบริการสุขภาพ คุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>ด้าน นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากนั้นไปจะผลักดันการจัดบริการอาชีวอนามัย ผ่านโครงการหน่วยดูแลสุขภาพเฉพาะทาง โดยเริ่มต้นจากหน่วยของ สปสช. ในเขตต่างๆ เป็นต้นแบบ ขยายไปยังโรงพยาบาลในจังหวัด และตำบล ให้มีบริการสาธารณสุข และบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ</p> <p>ด้าน นายสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวว่า ในการดูแลแรงงานนอกระบบควรมี 3 ส่วน ได้แก่ 1.มีนโยบายเรื่องการดูแลสุขภาพที่ชัดเจน 2.การบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.พื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน</p>
<p>สยามรัฐ (23 ก.พ.59)</p>	<p>รู้ทันโรคปอดหลัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุอาการปอดหลังเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนทำงานหนักต้องก้มๆ เงยๆ คนใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ปกติปอดเมื่อหลังโดยไม่มีไข้จะหายเองใน 1 อาทิตย์ หาก ปวดเกิน 1 สัปดาห์ ควรพบแพทย์ อย่าคิดว่าเป็นเพียงปวดหลังธรรมดา เพราะอาจเป็น โรคร้ายแรง เช่นติดเชื้อกระดูกสันหลัง หรือมะเร็งกระดูกและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์,ผู้จัดการ รายวัน 360 องศา,โลก วันนี้,ประชาชาติธุรกิจ (22 ก.พ.59)</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์: รายงาน พิเศษ: (23 ก.พ.59)</p>	<p>ยกเลิกการใช้โฟม</p> <p>-เสนอภาพข่าว การลงนามความร่วมมือ (MOU) "การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย" กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ "บมจ.ซีพี ออลล์" ผู้บริหาร "เซเว่นอีเลฟเว่น" ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย นับเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เดินหน้ารณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ได้มีมาตรการลด ละ เลิก ใช้โฟม 100 เปอร์เซ็นต์</p>
<p>ไทยโพสต์(20ก.พ.59)</p>	<p>โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร</p> <p>-เสนอบทความ กรมอนามัยได้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เริ่มต้นที่ระดับเงิน ระดับทอง และสูงสุดคือระดับเพชร โดยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ต้องสอบผ่านเกณฑ์ 19 ตัวชี้วัดของกรมอนามัย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยยกระดับคุณภาพในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนได้เป็นอย่างดี</p> <p>ในภาคอีสานตอนบน ซึ่งครอบคลุม 5 จังหวัด คือ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ และเลย ภาคเอกชนคือบริษัท ไสววัฒนวิทย์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โรซ่า ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจังหวัด โรงเรียน และครู จัดทำ "โครงการโฮมฮักกรูกลูกหลานโภชนาการดี" เพื่อผลักดันโรงเรียนต่างๆ ให้ก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร</p>
<p>เดลินิวส์ พิมพ์ไทย คมชัดลึก ไทยรัฐ (23ก.พ.59)</p>	<p>วิปัสสนารักษาความดัน</p> <p>-เสนอข่าว งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ค้นพบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจแบบ "ยุบหนอ-พองหนอ" เพียง 30 นาที สามารถช่วยทำให้ค่าความดันโลหิตของมนุษย์ลดลงได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคความดัน โดยล่าสุดในการประชุมอเมริกันโซไซตี้ ออฟ เนโพรโลยี ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน พ.ย. 2558 ยังนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านทางนิตยสารออนไลน์ในการประชุมคิดนี้วิค โดยเป็นการประชุมสมาคมแพทย์โรคไตของสหรัฐ ซึ่งมีแพทย์จากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมด้วย</p>
<p>มติชน (23ก.พ.59)</p>	<p>แชร์ข้อมูลต่อต้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ อนุกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ห่วงกลุ่มต้านวัคซีนแชร์ข้อมูลผิด ว่า ในสหรัฐอเมริกามีลัทธิต่อต้านวัคซีนเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่าการฉีดวัคซีนพื้นฐานจะทำให้เด็กเป็นโรคมากกว่า และเห็นว่าลูกไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ไม่ป่วย ล่าสุดคนไทยมีการแชร์ข้อความนี้ในโซเซียล หากหลงเชื่ออาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคได้ โดยเฉพาะโรคที่เคยควบคุมได้แล้ว ทั้งฝีดาษ คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เป็นต้น ยกตัวอย่าง ชุมชนแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น ครอบครัวที่ไม่ยอมพาลูกไปฉีดวัคซีน แม่ลูก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จะติดโรคแต่เนื่องจากเป็นเด็กโต อาการจึงไม่รุนแรง แต่กลับเอาโรคมะติดเด็กเล็กอีกครอบครัวหนึ่ง ซึ่งพ่อแม่มีความตั้งใจจะพาลูกไปฉีดวัคซีน แต่อายุของลูกยังไม่ถึงเกณฑ์จึงยังไม่ได้ฉีด ทำให้เด็กเล็กป่วยหนักและเสียชีวิตในที่สุด
มติชน(23ก.พ.59)	<p>ความร่วมมือป้องกันภัยพิบัติ</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติร่วมกันภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และปฏิญญาอาเซียนเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีพันธะสัญญาต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการขยายความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ ได้มอบหมายให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประสานงานกับ สพฉ. เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน</p>
โพสต์ทูเดย์(23ก.พ.59)	<p>เทเลเมดิซีน</p> <p>-เสนอข่าว นายอดุลย์ สวานายน รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า สธ.ได้ส่งหนังสือขอให้ช่วยสนับสนุนในการเชื่อมโยงเครือข่าย รพ.สต. รพช. ให้เชื่อมถึงกัน เพื่อส่งข้อมูลทางการแพทย์เป็นเทเลเมดิซีน ตลอดจนการทำฐานข้อมูลการแพทย์</p> <p>โดยข้อเสนอลงของ สธ. มี 5 ข้อ คือ 1.ขอให้เพิ่มแบนด์วิดท์และสปีดอินเทอร์เน็ตให้กับทุกกรมของ สธ. 2.ขอให้วางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเชื่อมโยงรพ.สต.เข้าด้วยกัน 3.สนับสนุนการจัดเก็บฐานข้อมูลของโรงพยาบาลขนาด 800 เทราไบต์ 4.จัดทำสื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ และ 5.ขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Personal Health Record</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ เรียงหน้าชน (21 ก.พ.59)	<p>FIFA 11 for Health</p> <p>-กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 23 ก.พ.นี้ เวลา 08.00-08.45 น. ที่ห้องประชุม ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ตึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะมีพิธีการลงนาม MoU ระหว่างฟีฟ่า สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และรมต./ผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณสุข และท่องเที่ยวและกีฬา ในโครงการ FIFA 11 for Health ที่จะทำในเมืองไทยปีนี้ (เริ่มเดือน พ.ค.2559)</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีโครงการฝึกอบรม FIFA Emergency medicine Course ในวันที่ 24-25 ก.พ.2559 ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของฟีฟ่าให้ความสำคัญกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ในขณะที่ฝึกซ้อมหรือในสนามแข่งขัน ด้วยการเตรียมความพร้อมของเครื่อง AED หรือ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ โดยออกกฎให้ทุกการแข่งขันของฟีฟ่าและเอเอฟซี นอกจากมี Ambulance 2 คันแล้ว ต้องมีเครื่อง AED พร้อมใช้ มิฉะนั้น Match Commissioner จะไม่อนุญาตให้เริ่มการแข่งขันได้</p> <p>คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ขอให้สมาคมฟุตบอลฯ และบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจัดสรรงบประมาณในการซื้อเครื่อง AED มอบให้กับทุกสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก และยามาส้าลีก 1 และได้มีการฝึกอบรมการใช้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องของสโมสรฟุตบอลไปแล้ว 2 ครั้ง</p> <p>ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ได้เตรียมการจัดสัมมนาและ Work Shop เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันการเสียชีวิตของนักฟุตบอลอีกครั้ง โดยฝ่ายแพทย์ของสมาคมฟุตบอลฯ และรพ.กรุงเทพ ซึ่งได้รับการรับรองจากฟีฟ่าให้เป็น FIFA Medical Centre of Excellence แห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน</p>
ไทยรัฐ (21 ก.พ.59)	<p>ตลาดสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นายศิริจุจ จุลกะรัตน์ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ประชุมร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อจัดทำแผนต้นแบบการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย รองรับการค้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในอนาคต ประกอบด้วย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้าน อาทิ ไม้เท้า เครื่องช่วยเดิน ลิฟต์ขั้นบันได อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูร่างกาย อาทิ เครื่องออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ หรือของเล่นต่างๆ เพื่อช่วยการเคลื่อนไหวร่างกาย หุ่นยนต์บริการเพื่อให้ความเพลิดเพลิน สามารถเล่นนิทาน เตือนเมื่อถึงเวลาทานอาหาร ทานยา หรือมีหน้าจอสื่อเพื่อติดต่อพูดคุยกับลูกหลานได้โดยการสั่งงานด้วยเสียง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน สำหรับลูกหลานติดตามการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ อาทิ มีระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือ กรณีผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุหรือขอความช่วยเหลือ และติดต่อระหว่างผู้สูงอายุกับแพทย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปรพ.</p> <p>สำหรับอุปสรรคปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ได้แก่ 1.กฎระเบียบของภาครัฐ เช่น การอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน การแก้ไขอัตราภาษีนำเข้าที่เหลื่อมล้ำระหว่างวัตถุดิบกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นต้น 2.เรื่องมาตรฐาน โดยต้องเร่งออกมาตรฐานในประเทศ เพื่อป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำจากต่างประเทศ 3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยมาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์</p>
บ้านเมือง(20ก.พ.59)	<p>เสวนา “ตลาดคลองผดุงฯ”</p> <p>-เสวนาข่าว การประชุมเสวนาเรื่อง “แนวทางการจัดตลาดวัฒนธรรม” โดย น.ส.เรณู ตั้งจิตวิงูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวัฒนธรรม ชุดตลาดของดี-ราคาถูก บูรณาการ 15 หน่วยงานนำสินค้าทั่วไทยมาวางขาย ทั้งของกิน-ของใช้ ไอทีอุป เครื่องประดับ เสื้อผ้า อาหาร ไข่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ ช่วยสร้างรายได้สู่รากหญ้ามั่นคง ยั่งยืน</p>
<p>ข่าวสด (21 ก.พ.59) ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ Life happened (22 ก.พ.59)</p>	<p>วันไตโลก</p> <p>-เสวนาสก๊อป สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมควบคุมโรค สปสช. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดงานแถลงข่าว “วันไตโลก” (World Kidney Day) และการจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี หอประชุมวิจิตร โดยเชิญน้องมะลิ ด.ญ.พาวัญญ์ สหวงษ์ พร้อมคุณแม่ โบว์ แวนดา สหวงษ์ มาร่วมด้วย โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. ที่เอเทรียมโซน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.00-18.00 น. ภายในงานมีการประกวดเต้นประกอบเพลงในระดับชั้นประถมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ และมีการประกวดโต้วาทีในระดับชั้นมัธยมศึกษาในหัวข้อ “กินเค็มอันตรายกว่ากินหวาน” การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไต ประชาชนที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.lowsalthailand.com</p>
<p>มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว (21 ก.พ.59)</p>	<p>นายกสภาเภสัชกรรม</p> <p>-กล่าวถึงประวัติของ ดร.ภก.สุนนต์ สกลไชย นายกสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งวาระ 2559-2561 เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน และเป็นประธานกลุ่มอยู่ระยะหนึ่ง นอกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์กว่า 10 ปี เคยเป็นประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการสภาเภสัชกรรม 3 วาระ และอุปนายกสภาเภสัชกรรม รางวัลตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ Guangxi University of Chinese Medicine ศาสตราจารย์พิเศษ จาก Southwest University ศิษย์เก่าดีเด่น Purdue University สหรัฐอเมริกา ครูทองคำ ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย</p>
<p>คมชัดลึก(23ก.พ.59)</p>	<p>คลินิกฟ้าใส</p> <p>-เสวนาข่าว ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา รองผู้จัดการโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำและเครือข่ายบริการเลิกเสพยาสูบบุหรี่ระดับชาติ สสส. กล่าวว่า คลินิกฟ้าใส จะช่วยพัฒนาคุณภาพและระบบบริการเลิกบุหรี่ให้แก่คลินิกในรพ. ขณะนี้สร้างคลินิกฟ้าใสได้ 340 แห่ง และปลายปี 59 ตั้งเป้าจะเพิ่มอีก 60 แห่ง รวมเป็น 400 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ที่อยากเลิกบุหรี่เข้าถึงบริการได้มากขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (21 ก.พ.59)</p>	<p>เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย</p> <p>-เสวนาว่า ปี 2559 นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และมลพิษทางอากาศ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกอาจสูงถึง 325 ล้านคน และจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนมากมาจากประเทศที่มีรายได้น้อย ซึ่งหลายรายสามารถป้องกันได้หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหืดประมาณร้อยละ 5-10 ของประชากร พบในเด็กร้อยละ 10 ส่วนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีประมาณร้อยละ 3 ของประชากร</p> <p>รองศาสตราจารย์ นพ.วิชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย กล่าวว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เป้าหมายอยากให้ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและนอนรักษาในโรงพยาบาล แต่ปัญหาที่พบก็คือผู้ป่วยโรคหืดจะมารักษาที่ต่อเมื่อมีอาการ ทั้งที่สามารถรักษาได้ตั้งแต่ต้นเหตุ ขณะที่โรคปอดอักเสบเกิดจากการสูบบุหรี่และมลพิษ ปัจจุบันสามารถรักษาได้ ที่สำคัญคือการณรงค์ให้งดสูบบุหรี่</p> <p>นพ.อัครพล คุรุศาสตร์ เลขาธิการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข และสปสช. ได้ร่วมมือกันสนับสนุนการจัดระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับเขตให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ปัจจุบันเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายครอบคลุมโรงพยาบาลอำเภอครบทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะครอบคลุมโรงพยาบาลประจำตำบลได้ครบในอีกไม่ช้า</p> <p>ทั้งนี้ เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการกำเริบของโรครุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและนอนในโรงพยาบาลลดลงกว่า 29% ได้ตั้งเป้าลดอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้เหลือศูนย์</p>
บ้านเมือง,บางกอกโพสต์ (22 ก.พ.59)	<p>ดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.มีนโยบายด้านสุขภาพผู้ต้องขังร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยบริการทุกสังกัด เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังอย่างทั่วถึงสนองแนวพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อยกระดับดูแลสุขภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ</p> <p>สำหรับพื้นที่เขต 9 ที่ จ.นครราชสีมา รพ.เดอะโกลเด้นเกต ซึ่งเป็นรพ.เอกชน ได้ร่วมกับสปสช.และกรมราชทัณฑ์ จัดบริการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง จ.นครราชสีมา ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงบริการสุขภาพแบบครบวงจร โดยจัดแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของรพ.เพื่อรองรับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังโดยเฉพาะ ใช้รูปแบบห้องผู้ป่วยตามมาตรฐานกรมราชทัณฑ์ มีประตูควบคุมผ่านเข้า-ออก ไม่มีการใช้โซ่ตรวน แต่ใช้โทรทัศน์วงจรปิดในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังแทน ทั้งในกรณีคลอดบุตร การผ่าตัดเล็กและพักฟื้นผ่าตัด ต่างจากการนำส่งผู้ต้องขังเข้ารักษาพยาบาลอื่น ที่ต้องถูกล่ามโซ่ตรวนและมีผู้คุมติดตามใกล้ชิด</p>
แนวหน้า (22 ก.พ.59)	<p>ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และรพ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและคัดกรองระดับสายตาผู้สูงอายุ ตามโครงการเบิกฟ้าสดใส ผู้สูงวัยสุขสม ประจำปี 2559 ที่บริเวณศาลปู่แ่ ชุมชนวัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการตรวจคัดกรองระดับสายตาผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิต และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการมองไม่ชัด</p>
คมชัดลึก (21 ก.พ.59)	<p>หมอร้องแร็พสอนเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์แห่กดไลค์และแชร์คลิปวิดีโอจากเฟซบุ๊ก InfanTum D Jantub ซึ่งเป็นแพทย์รพ.รื่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ที่โพสต์คลิปร้องแร็พสอนเรื่องเบาหวาน แบบเข้าใจง่าย และยังนำพ่อแม่มาร่วมเป็นนักแสดงในคลิปดังกล่าวด้วย</p>
แนวหน้า (23 ก.พ.59)	<p>ขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ เผยว่า สสจ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ "ด้านชุมชนลดอุบัติเหตุทางถนน" แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด โดยขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการครบทุกอำเภอ และมีการประเมินผลทุกระยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน</p>
โพสต์ทูเดย์ (21 ก.พ.59)	<p>กำจัดโรคจากยุง ด้วยนวัตกรรมวิจัยนาโนเทคโนโลยี</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงผลิตภัณฑ์วิจัยด้านการป้องกันยุงของศูนย์นาโนเทคโนโลยีระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของประเทศไทย เพื่อให้อาณาเขตสามารถใช้แพร่หลายและมีประโยชน์สำหรับคนไทย โดยมีงานวิจัยที่ภาคเอกชนนำลงทุน ดังนี้ มุ่งนาโนฆ่ายุง มุ่งนาโนไล่ยุง เสื้อกั๊กกำจัดยุงสำหรับนักเรียน เสื้อคลุมฆ่ายุงสำหรับชาวสวนยาง สเปรย์ทำความสะอาดไล่ยุง สเปรย์ไล่ยุง โลชั่นไล่ยุงไร้กลิ่น แผ่นแปะไล่ยุง โลชั่นไล่ยุง แป้งไล่ยุง ครีมนกกันแดดไล่ยุง โดยครีมนกกันแดดไล่ยุง จะนำไปร่วมแสดงผลงานในงาน Thailand Technology Show 2016 วันที่ 23-24 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด ไทยรัฐ เดอะเนชั่น(23ก.พ.59)	<p>เชื้อเอชไอวีในกัมพูชา</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกัมพูชาเร่งตรวจเลือดชาวบ้านในหมู่บ้าน “เพียม” ใน จ.กันดาล ทางตอนเหนือของกรุงพนมเปญ หลังพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 14 คน และเกรงว่าจะเกิดระลอกใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากกว่า 200 คนในหมู่บ้านอีกแห่งเมื่อไม่นานมานี้ ต่อมาเมื่อเดือนคนหนึ่งใน จ.พระตะบอง ถูกจับและขังคุก ฐานใช้เข็มฉีดยาเก่าที่สกปรกฉีดยาให้คนใช้ ขณะที่ชาวบ้านบางคนในบ้านเพียมที่ติดเชื้อเอชไอวี เชื่อว่าอาจติดเชื้อเพราะรักษากับหมอเถื่อนคนดังกล่าว เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาาระบบรักษาสุขภาพที่ขาดงบประมาณสนับสนุนเรื่องรังในกัมพูชา</p>
แนวหน้า (21 ก.พ.59)	<p>เมียนมาร์ณรงค์หยุดวัคซีนโปลิโอ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา แถลงว่า ทางกรจะรณรงค์หยุดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้แก่เด็กทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เมียนมาดำเนินโครงการรณรงค์หยุดวัคซีนให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มาตั้งแต่ปี 2539 และเป็น 1 ใน 10 ชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าปลอดจากโรคโปลิโอเมื่อเดือนมีนาคม 2557</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

